

กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก อาจารย์วัชรินทร์ สุทธิชัย อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ซึ่งได้กรุณาให้ความรู้ คำแนะนำ คำปรึกษาอย่างคืดิ่งและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ จนการค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ตามความมุ่งหมาย

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุภาพร ยูภาส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ ที่เป็นแรงส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ ทักษะและคำปรึกษา ตลอดจน ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ดร.ศักดิ์พงษ์ หอมหวล ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ เกียรติเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิสอบการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษารวมทั้งตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของการทำการศึกษา ทำให้การทำการศึกษาในครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี

ขอขอบพระคุณ ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองเด็กที่เรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ผู้ศึกษามีวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน คุณรังสรรค์ แก้วซัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า คุณภัทรจิตรา ผ่านสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเจริญศิลป์ และคุณนุจรินทร์ สมกอง ครูโรงเรียนบ้านนาคอกควาย ที่ตรวจสอบเนื้อหาและความถูกต้องของการจัดทำการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ และอีกหลายท่านที่ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาจนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้ศึกษามีได้นำมากล่าวถึงผู้ศึกษาขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อสมปอง สุทินและคุณแม่จรรยา สุทิน ที่เป็นผู้ให้กำเนิด ให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสได้รับการศึกษาและเป็นกำลังใจที่มีพลังอันยิ่งใหญ่ทำให้ผู้ศึกษาได้มีกำลังต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคนานัปการ รวมทั้งคุณปราโมทย์ ภาติ ผู้เป็นสามี และ นางสาวโยธกา ภาติ ลูกสาว รวมถึงญาติมิตรพี่น้องครอบครัวภาติ และครอบครัวสุทินทุกคน เพื่อนๆ นักศึกษารป.ม. ทุกคน และผู้ที่มีส่วนสำคัญยิ่งที่สุดในการศึกษาครั้งนี้ คือ นางสาววัชรภาพ รังคะราษฎร์ น้องสาว ผู้เป็นกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจผลักดันและเป็นผู้แนะนำช่วยเหลือให้คำชี้แนะให้ผู้ศึกษาประสบผลสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้บรรลุตามปณิธานที่ได้ตั้งไว้

สุณิสา ภาติ